



TUYÊN BỐ CHUNG

DIỄN ĐÀN GIÁM ĐỐC BỐN ĐẠI HỌC CHỦ CHỐT ĐÔNG Á NĂM 2010 TẠI HÀ NỘI

Đại học Bắc Kinh, Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Tokyo, Đại học Quốc gia Hà Nội tiến hành định kỳ Diễn đàn Giám đốc bốn Đại học chủ chốt Đông Á (sau đây gọi là Diễn đàn) nhằm mục đích “xây dựng văn hóa chung cho bốn Đại học Đông Á – BESETOHA”. Là các đại học đại diện cho Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam, bốn Đại học chủ chốt Đông Á không những chỉ có trọng trách trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao cho đất nước mình mà còn có trách nhiệm góp phần vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình và phát triển bền vững của khu vực và thế giới, phù hợp với xu thế chung của thế kỷ XXI.

Khu vực Đông Á đã trải qua các thời kỳ lịch sử phức tạp và đầy biến động. Mỗi nước đều có hoàn cảnh riêng nên việc xây dựng một nhận thức chung về lịch sử là không đơn giản. Diễn đàn và những hoạt động trong khuôn khổ hợp tác của bốn Đại học đã và sẽ tiếp tục cùng nhau tìm ra những giải pháp tích cực từ các lĩnh vực giáo dục đại học và học thuật để có thể góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ tin cậy, hợp tác giữa các nước.

Diễn đàn có chung một quan điểm

cho rằng cần phải tôn trọng các nền văn hóa và lịch sử riêng biệt của các khu vực và các dân tộc trên thế giới, góp phần bảo vệ và phát huy tính đa dạng văn hóa của thế giới trong xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ. Tinh thần này cũng được thể hiện trong việc quyết định ngôn ngữ sử dụng chính thức tại các tiểu ban là bốn thứ tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Tuy nhiên, Diễn đàn cũng thống nhất rằng, bên cạnh những đặc thù mang tính bản sắc cần được trân trọng, bốn Đại học chủ chốt Đông Á sẽ nỗ lực tìm ra những nét tương đồng để tạo nên thế mạnh liên thông và liên kết.

Sự khác biệt giữa các nền văn hóa không tạo nên mâu thuẫn mà trái lại nếu biết khai thác và phát huy trên quy mô rộng lớn hơn thì đời sống vật chất và tinh thần của loài người sẽ càng thêm phong phú. Sự hòa hợp về văn hóa không có nghĩa là xóa bỏ sự khác biệt mà trái lại, cần tìm hiểu để chất lọc những nét đặc sắc, những yếu tố tinh túy nhất nhằm bổ sung cho nhau. Đây là cách chúng ta xây dựng văn hóa chung cho Diễn đàn.

Sau những năm hoạt động liên tiếp, Diễn đàn Giám đốc bốn Đại học chủ chốt Đông Á đã đạt được những

kết quả rất tốt đẹp. Diễn đàn đã trở thành nền tảng vững chắc để các đại học tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm và đưa ra những sáng kiến chung, thúc đẩy sự phát triển của mỗi đại học. Đồng thời Diễn đàn cũng là nơi để các học giả thảo luận về các vấn đề lớn và có ý nghĩa với giáo dục đại học.

Trên cơ sở những thành quả đạt được từ trước cho đến nay, bốn Đại học chúng ta cần nhận thức đầy đủ về vai trò phải thực hiện để mạng lưới Diễn đàn phát triển hài hòa với khu vực và toàn thế giới, đồng thời tranh thủ sự thấu hiểu, ủng hộ của chính phủ cũng như xã hội của từng nước, tăng cường hơn nữa hoạt động giao lưu nghiên cứu, giáo dục và sinh viên, bao gồm cả nỗ lực xây dựng một số chương trình và giáo trình chung cho bốn Đại học, qua đó đạt được những thành quả to lớn hơn.

Bản tuyên bố này được soạn bằng bốn thứ tiếng: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và đều được coi là bản gốc (có giá trị pháp lý như nhau). Mỗi Đại học giữ một bản viết bằng bốn thứ tiếng.